



ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาเพื่อจ้างเหมาบริการเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ตำแหน่ง พนักงานทำความสะอาด (แม่บ้าน) ปฏิบัติหน้าที่ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

ตามประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ลงวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๒
เรื่อง รับสมัครสรรหาบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานทำความสะอาด (แม่บ้าน)
ปฏิบัติหน้าที่ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ จำนวน ๑ อัตรา
โดยรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๖ - ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒ และกำหนดเข้ารับการสรรหา ในวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒
นั้น

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหา
ในตำแหน่ง พนักงานทำความสะอาด (แม่บ้าน) กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการสรรหา และระเบียบปฏิบัติ
เกี่ยวกับการสรรหา ดังต่อไปนี้

ก) รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหา

เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ - ชื่อสกุล	หมายเหตุ
๐๐๑	นางสาวจุไรรัตน์ เสมอไว้วัย	
๐๐๒	นางสาววิไลรัตน์ วัตจิ่ง	

ข) กำหนดวัน เวลา และสถานที่เข้ารับการสรรหา

ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหา โดยการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
ในวันพุธ ที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ภูเก็ต และสถานที่ที่คณะกรรมการสรรหากำหนด

ค) ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการเข้ารับการสรรหา ให้ผู้สมัครปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี้

๑. แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม กล่าวคือ สุภาพสตรี สวมเสื้อ กระโปรง
หรือกางเกง สวมรองเท้าหุ้มส้น สุภาพบุรุษสวมเสื้อ กางเกง โดยสอดชายเสื้อไว้ในกางเกง สวมรองเท้าหุ้มส้น
และประพฤติตนเป็นสุภาพชน
๒. เป็นหน้าที่ของผู้สมัครจะต้องทราบ วัน เวลา สถานที่เข้ารับการสรรหา
๓. ต้องนำบัตรประจำตัวผู้สมัคร และบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรที่ทางราชการออกให้
ไปในวันเข้ารับการสรรหา หากไม่มีบัตรใดบัตรหนึ่ง กรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสรรหา อาจพิจารณา
ไม่อนุญาตให้เข้ารับการสรรหาก็ได้
๔. ผู้ที่เข้ารับการสรรหาเสร็จแล้ว ห้ามติดต่อกับผู้ที่ยังไม่ได้เข้ารับการสรรหา และต้องไม่กระทำการ
ใด ๆ อันเป็นการรบกวนผู้ที่ยังเข้ารับการสรรหาอยู่
๕. ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการสอบนี้ หรือผู้ใดทุจริต หรือพยายามทุจริต
อาจไม่ได้รับอนุญาตให้เข้ารับการสรรหา และคณะกรรมการดำเนินการสรรหา อาจจะพิจารณาสั่งงด
การให้คะแนนก็ได้
๖. ผู้ใดไม่มาภายในกำหนด วัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิและไม่มีสิทธิ
เข้ารับการสรรหาในครั้งนี้

ง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต จะประกาศรายชื่อและชั้นบัญชีรายชื่อ
ผู้ผ่านการสรรหา ภายในวันศุกร์ ที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาภูเก็ต และทางเว็บไซต์ <http://phuketarea.go.th>

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๒



(นายสายัณห์ ไกรนรา)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต